

ค่าย SDA ฟืนฟูจิตวิญญาณ กาญจนบุรี ครั้งที่ 2 **ค้นพบเรือโนอาร์แล้ว!** หมอโซติช่วงไปดูแล้วที่

ประเทศตุรกี จะมารายงาน 13 – 17 เมษายน 2561 พระเยซูจวนเสด็จกลับมาแล้ว เตรียมพร้อมหรือยัง ?

ฉบับย่อ

เชิญเข้าร่วม ค่ายฟืนฟู campmeeting ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม ดินแม่น้ำแควใหญ่ที่มีชื่อเสียง ที่จังหวัดกาญจนบุรี เท่าที่ทราบเราไม่เคยมีหรือไม่ค่อยมีค่ายฟืนฟูจิตวิญญาณ โดยมีการ กางเต็นด้วย ท่ามกลาง ภูเขาและธรรมชาติที่แท้จริงนอกเมือง โดยมีนักเทศน์ที่กล้าที่จะเทศนาความจริงที่เป็นพระวจนะ และการทรงเตือนสุดท้ายของ พระเจ้า--ทูตสวรรค์ 3 องค์ และเป็นการพักผ่อนและพบปะพี่น้องคริสเตียน ท่ามกลางธรรมชาติที่เงียบสงบห่างไกลจากความวุ่นวายและปัญหา ศีรษะพระคัมภีร์ อธิฐานและฟังพระคำของพระเจ้า การอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจะทำให้เราเข้าใจจิตใจพระเจ้ายิ่งขึ้น

ทำไมท่านต้องเข้าร่วมค่ายฟืนฟู ? พระเจ้าทรงบัญญัติไว้ว่า ให้ลูกหลานชาวอิสราเอลในพระคัมภีร์รวมตัวกันทุกปี (ค่ายฟืนฟู)

เช่น เทศกาลปัสกาและเทศกาลอื่นๆ เพื่อให้ผู้คนของพระเจ้าเข้มแข็งด้านจิตวิญญาณ แต่ เราได้ละเลยค่ายฟืนฟู (เลวีนิติ 23:4-8)

คำแนะนำของนาง เอเลน จี ไวท์ “ให้ทุกคนร่วมเข้าค่ายฟืนฟูประจำปี..ทุกคนควรมีความรู้สึกว่าพระเจ้าทรงเรียกให้เขาร่วมเข้า

ค่ายฟืนฟู ถ้าเขาไม่ทำตัวให้ว่างเพื่อวาระพิเศษที่พระเจ้าประทานให้เพื่อเขาจะได้เข้มแข็ง..เขาก็จะอ่อนแอเรื่อยๆ.. มาเถิด! ท่านพี่น้อง..

มาร่วมเข้าค่าย มาหาพระเยซูคริสต์ พระเยซูจะมาร่วมงานเลี้ยงฉลอง..และจะทรงช่วยท่านในสิ่งที่ท่านจำเป็นและต้องการ” 2T 575

นางเอเลน ไวท์ กล่าวว่า ถ้าเราอาศัยอยู่ในเมืองในช่วงกำลังเริ่มจะเข้าสู่ ”ยุคแห่งความยากลำบาก” เราก็จะไม่รอด เพราะเราจะหนีออกจากเมืองไม่ได้และเราก็ไม่สามารถซื้อหาอาหารกิน

คุณพร้อมเผชิญกับปัญหาวิกฤต ต่อไปนี้หรือยัง ? กฎหมายวันอาทิตย์ ตามคำทำนายของพระคัมภีร์ อเมริกาและคริสตจักรโรม

จะร่วมมือกัน (วิวรณ์ 13 บางประเทศเริ่มมี ก.ม. แล้ว), กฎหมายห้ามซื้อห้ามขาย (วิวรณ์13:17), กฎหมายฆ่าคนนับถือวันเสาร์(วิวรณ์

13:15), กฎหมายกดขี่เข้มแข็งอย่างน่ากลัว (วิวรณ์ 17:6, 19:2, 19:4) ยุคแห่งความยากลำบากอย่างไม่เคยมีมาก่อน (ดาเนียล 12:1) ภัย

พิบัติ 7 ประการน่ากลัวอย่างไม่เคยเห็น (วิวรณ์ 16) วันพิพากษาของโลก และ**พระเยซูจวนเสด็จกลับมาแล้ว เตรียมพร้อมหรือยัง ?**

ทางออกของ SDA คือ ย้ายไปอยู่ในชนบท ก่อนจะสายเกินไป ตามคำเตือนของศาสดาพยากรณ์ของเรา ถ้าอยู่ในเมืองก็จะ

ไม่รอด เพราะเมื่อ ถึงวิกฤตแล้วอาจจะออกไม่ได้ **Country Living by EGW** (ดูหนังสือแปลของหมอโซติช่วง **“สงครามระหว่าง**

ความดีกับความชั่ว แปลจาก “The Great Controversy” by Ellen G. White-- บทที่ 25, 35, 28, และ 39 ; นางเอเลน จี ไวท์

เล่าอดีตของความโหดเหี้ยมของคริสตจักรโรมที่ได้ทรามและเข่นฆ่าคริสเตียนนับล้านๆคนที่เชื่อพระคัมภีร์ (หน้า 50, 189, 190,

Appendix 10) และ ทำนายเรื่องการกดขี่เข้มแข็งตามพระคัมภีร์ว่าจะเกิดขึ้นอีก หน้า 658, 659, 626)

การมาร่วมค่ายฟืนฟูจิตวิญญาณเป็นก้าวแรกของการเตรียมตัวพบกับวิกฤตการณ์และเรียนรู้ว่าทำไมเราต้องหนีออกจากเมืองและฝึก

เอาตัวรอดเพื่อมีชีวิตในชนบทหรือท่ามกลางป่าเขา

ค่าใช้จ่าย ค่าลงทะเบียน (ไม่มีการคืน) สำหรับผู้ที่พักในค่ายต้องพักและอยู่ร่วมฟัง 2 วัน 2 คืน เป็นอย่างน้อย 48 ชั่วโมง บริจาคในการร่วมเข้าค่ายฟื้นฟู คนละ 100 บาทต่อคืน ต้องชำระเงินอย่างน้อย 200 บาท ก่อนไป สำหรับ พัก 2 คืนแรก แต่ถ้าพักมากกว่านั้นต้องชำระเพิ่มคืนละ 100 บาท สำหรับผู้ที่พักเองนอกบริเวณค่ายไม่จำกัดเวลาในการฟัง แต่ต้องชำระเงินค่าลงทะเบียนก่อนไปค่ายเพียง 100 บาท

การลงทะเบียน หมวดเขต 7 เมษา ต้องลงทะเบียนก่อนเข้าค่าย (ค่ายฟื้นฟูจะยกเลิกถ้ามีผู้ลงทะเบียนมาพักน้อยกว่า 10 ท่าน –จะคืนเงินให้หมด) **อาหาร**-ไม่มีบริการ ต้องจัดหาเองหรือปรุงอาหารเองแบบค่ายกองไฟ **ที่พัก** ให้นำเต็นท์มา (เต็นท์ของค่ายมีจำนวนจำกัด) มี 8 ห้อง ใน “บ้านป่า” พักแบบง่ายๆ-นอนเสื่อ มีศาลาใหญ่ ให้พักแต่ต้องเอามุ้งและเสื่อมาเอง(มี รีสอร์ทและโรงแรมทันสมัยอยู่ใกล้ๆ)

สถานที่ กาญจนบุรี สวนหมอโชติช่วง ริมแม่น้ำแควใหญ่ **ผู้เทศนา** : โปรดวางใจในพระเจ้า พระองค์จะจัดหาผู้ที่ดีที่สุดให้ท่าน ท่านประสงค์จะเข้าค่ายเพื่อพบกับนักเทศน์หรือเพื่อพบพระเจ้า? จะฟังนักเทศน์หรือฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า? **ค้นพบเรือโนอาร์แล้ว หมอ**

โชติช่วงไปดูแลที่ประเทศตุรกี และที่อิสราเอล (ค้นพบแล้ว เมืองไฮโดมและโกโมราห์ และกำแพงเมือง เจริโคร์ และที่ อียิปต์ (ค้นพบตำแหน่งโมเซสข้ามทะเลแดง และเจอล้อรถม้าของฟาโรห์ และ หลุมฝังศพและขุมฝังของโจเซบแล้ว จะมารายงาน

ผู้จัดค่ายฟื้นฟู SDA: Watchmen Warriors' Ministry น.พ.โชติช่วง ชูตินนร 081- 830 6366; 095- 595 -1259;

Contact: โบสถ์จีน น.พ.ศุภชัย 081-921 9280 ศจ.ทรงฤทธิ 089-184-4707 **โบสถ์ไทย** คุณอนันต์ คุณเรณู

โบสถ์ มิชชั่น ศจ.เหรียญชัย Homer, Judith; **โบสถ์อังกฤษ** Somchote, Phoebe, Ganda, Amara, L. J.

Email: chok_c@hotmail.com www.doctorfreedom.com

โปรดช่วยอธิฐานเผื่อค่ายฟื้นฟูจิตวิญญาณนี้ด้วย เพราะซาตานอยากจะขัดขวางและไม่ให้ท่านร่วมค่ายฟื้นฟูนี้**

** ดูหนังสือ “สงครามระหว่างความดีกับความชั่ว” บทที่ 32 เรื่อง “หลุมพรางของซาตาน” หน้า 556 และ 557 (หน้า 657 และ 658)